

Số: /BC-UBND

Quan Hóa, ngày tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO

Sơ kết 05 năm thực thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Công văn số 888/CAT-PC10 ngày 22/03/2024 của Công an tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện Công văn số 3521/UBND-KSTTHCNC ngày 18/03/2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù (sau đây gọi là Chỉ thị số 33). UBND huyện Quan Hóa báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CÓ LIÊN QUAN

Quan Hóa là địa bàn phức tạp về ANTT đặc biệt là tội phạm ma túy kéo theo đó sự phức tạp về ANTT có liên quan. Trong những năm qua công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đạt được nhiều chuyển biến tích cực tình hình tội phạm đặc biệt là tội phạm ma túy được kiềm hãm số người tái phạm tội giảm xuống rõ rệt. Để đạt được những thành tựu trên là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, Công an huyện, các ban, ngành đoàn thể, UBND các xã, thị trấn làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, thực hiện tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương sinh sống ổn định cuộc sống.

II. CÔNG TÁC QUẢN TRIỆT, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 33

Sau khi Chỉ thị số 33 của Thủ tướng Chính phủ được ban hành Công an huyện Quan Hóa đã tiến hành quán triệt nội dung của chỉ thị đặc biệt là vai trò của lực lượng Công an trong công tác tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Chú trọng triển khai thực hiện đối với lực lượng chuyên trách thực hiện công tác tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù đội CS THAHS & HTTP, Công an các xã, thị trấn trực tiếp thực hiện, mở các lớp tập huấn, buổi tạo đàm nhằm giải đáp thực hiện tốt nhiệm vụ mục tiêu đề ra.

Hàng năm tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện ban hành các văn bản về việc hỗ trợ cho người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương vay vốn ổn

định cuộc sống đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng; Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, ban ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tiếp nhận, quản lý, áp dụng các biện pháp giáo dục, giúp đỡ đối với người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương để họ ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng và các văn bản khác liên quan đến công tác tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù¹.

III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác tuyên truyền

Chỉ đạo lực lượng Công an huyện phối hợp chặt chẽ với Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa TT,TT&DL huyện, UBND các xã, thị trấn tiến hành tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: loa phát thanh, khẩu hiệu, băng zôn... Tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân, nội dung tuyên truyền tập trung vào các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của pháp luật trong việc thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng.

Qua công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân, trách nhiệm của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, gia đình trong việc giáo dục, quản lý, giám sát người được tha tù, giúp đỡ họ khi được trở về địa phương sinh sống. Bên cạnh đó tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ những người được tha tù có việc làm sớm ổn định cuộc sống, tránh xa các tệ nạn xã hội, không phân biệt, kì thị để họ trở thành công dân có ích cho xã hội.

2. Công tác tiếp nhận và các biện pháp cụ thể đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng

- Từ năm 2018 đến nay đã tiếp nhận trên 100 trường hợp người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương sinh sống, tất cả các trường hợp đều đã được UBND cấp xã chỉ đạo lực lượng Công an xã tham mưu, ra quyết định phân công người quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ tạo mọi điều kiện trong việc đăng ký tạm trú, thường trú, làm thẻ CCCD để thuận lợi trong việc giao dịch với các cơ quan có liên quan, 100% các đối tượng được cấp thẻ CCCD. Người được phân công quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của họ để từ đó có các đề xuất kịp thời với cấp có thẩm quyền tạo mọi điều kiện thuận lợi cho họ khắc phục

¹ Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 02/8/2022 về Tổ chức tập huấn công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng; Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 14/8/2023 về tổ chức hội nghị triển khai xây dựng nhân rộng mô hình tái hòa nhập cộng đồng; Kế hoạch số 225/KH-UBND ngày 12/9/2023 về tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng năm 2023.

khó khăn, tránh xa mặc cảm, sớm ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó kịp thời phát hiện các trường hợp có biểu hiện vi phạm pháp luật để kịp thời răn đe, giáo dục, viết cam kết không để xảy ra tái phạm.

- Phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT, các lực lượng làm công tác ANTT ở cơ sở thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các hộ gia đình, cơ quan, đơn vị làm nhiều việc tốt về ANTT, giúp đỡ, tạo điều kiện để người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương sớm tái hòa nhập cộng đồng, tham gia vào các công việc có ích cho xã hội, tránh xa các tệ nạn xã hội, trở thành công dân tốt.

- Xây dựng, nâng cao hiệu quả các mô hình tự quản trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ở cơ sở, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến làm nòng cốt cho phong trào toàn dân bảo vệ ANTT nói chung, phòng chống tội phạm nói riêng.

- Về công tác tổ chức tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề, giải quyết việc làm; xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình, các loại quỹ xã hội; chủ động nghiên cứu cơ chế, chính sách phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương để khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhất là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tiếp nhận, giúp đỡ, tạo việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

- Về công tác nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến trong công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; tạo các quỹ xã hội để giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù vay vốn, học nghề, tạo việc làm ổn định cuộc sống.

- Xây dựng 02 mô hình tái hòa nhập cộng đồng trong đó: mô hình HTX chế biến lâm sản tại bản Cang, xã Phú Nghiêm, huyện Quan Hóa, do ông Lê Văn Bình làm chủ, cơ sở đã tạo công ăn việc làm cho hơn 30 lao động là đối tượng tù tha về địa phương và mô hình của UBND thị trấn Hồi Xuân giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương hiện tại đang hoạt động và tiếp tục được nhân rộng trong thời gian tới.

- Kêu gọi các tổ chức doanh nghiệp, công ty đóng trên địa bàn huyện cùng chung tay tham gia vào công tác tái hòa nhập cộng đồng, tổ chức dạy nghề, hướng nghiệp cho các trường hợp tha tù trở về địa phương được làm việc tại các công ty.

- Chỉ đạo lực lượng Công an huyện chủ động phối hợp chặt chẽ với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện trong công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật, phối hợp trong công tác chỉ đạo lực lượng Công an xã, Hội Phụ nữ xã tham gia quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ các trường hợp được tha tù về địa phương tại xã, thị trấn là công dân nữ. Phối hợp trong việc dạy nghề, kêu gọi các tổ chức

doanh nghiệp đặc biệt là doanh nhân nữ tổ chức dạy nghề, giới thiệu việc làm và tiếp nhận họ vào làm việc tại doanh nghiệp nhằm sớm ổn định cuộc sống.

- Phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện Quan Hóa tạo mọi điều kiện thuận lợi trong việc làm thủ tục vay vốn cho các trường hợp tha tù về địa phương để họ có cơ hội đầu tư phát triển kinh tế sớm ổn định cuộc sống trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Đặc biệt trong thời gian vừa qua thực hiện Quyết định số 22/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát danh sách đối tượng thuộc diện vay vốn phát triển kinh tế, hiện nay đang rà soát cho 01 trường được vay tiền vốn làm ăn với số vốn là 50 triệu đồng.

IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Ưu điểm

Trong những năm qua với sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, Công an tỉnh sự lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự phối kết hợp tham gia của các ban, ngành đoàn thể và các tầng lớp nhân dân, UBND huyện đã chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 33 đạt được những kết quả tích cực, đó là:

- Nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền các ban, ngành, các cơ quan đoàn thể, doanh nghiệp và quần chúng nhân dân có những chuyển biến tích cực, tạo môi trường xã hội lành mạnh cho người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương ổn định cuộc sống tái hòa nhập cộng đồng.

- Các ban, ngành đoàn thể, chính quyền địa phương nơi người chấp hành xong án phạt tù đã quan tâm, giúp đỡ, quản lý giúp đỡ về mặt tinh thần và vật chất, tạo điều kiện tìm kiếm việc làm ổn định cuộc sống hạn chế được tình trạng bị kẻ xấu dụ dỗ lôi kéo tái phạm tội mới.

- Bản thân người chấp hành xong án phạt tù đã có cố gắng nhiều trong việc vượt khó, ổn định cuộc sống thể hiện sự an nã, hối lỗi trở thành người hoàn lương, tỷ lệ người tái phạm tội được giảm dần.

- Đã xây dựng mô hình giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng và đã đạt được nhiều chuyển biến tích cực. Trong quần chúng nhân dân đã quan tâm giúp đỡ không còn tình trạng miệt thị người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương tạo tâm lý thoải mái cho người chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống.

2. Tồn tại, hạn chế

- Công tác xây dựng mô hình tái hòa nhập cộng đồng còn nhiều hạn chế chưa xây dựng được nhiều mô hình giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, việc duy trì thực hiện mô hình chưa đạt được hiệu quả cao.

- Một số UBND cấp xã chưa thực sự phát huy được vai trò trách nhiệm của đơn vị mình trong công tác tái hòa nhập cộng đồng, một số nơi còn tình trạng phân biệt với người chấp hành xong án phạt tù tạo tâm lý cho người chấp hành xong án phạt tù mặc cảm về quá khứ lỗi lầm của mình.

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

- Đề nghị cấp trên có cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp cơ sở, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh tích cực tham gia vào công tác quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ dạy nghề, tạo công ăn việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương.

- Đề xuất UBND tỉnh, Công an tỉnh trong thời gian tới tiếp tục quan tâm đến công tác tái hòa nhập cộng đồng mở các lớp tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn đối với CBCS thực hiện công tác bảo đảm các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong trở về địa phương.

Trên đây là Báo cáo sơ kết 05 năm thực thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ của UBND huyện Quan Hóa, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa quan tâm chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (để b/c);
- Công an tỉnh (qua PC10) (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, CA.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Dũng